

Hợp tác Làm việc nhằm Hỗ trợ việc Học tập và Phát triển của Trẻ em

Là cha mẹ, quý vị là người thấu hiểu con mình và có ảnh hưởng lớn nhất đến sự phát triển của trẻ. Đó là nền tảng của công việc chúng tôi làm trong Chương trình dành cho Trẻ sơ sinh-Trẻ mới biết đi N.C. (N.C. ITP).

Chúng tôi cung cấp dịch vụ cho con quý vị ở những nơi và theo cách con quý vị và gia đình thường dành thời gian, chẳng hạn như ở nhà, tại trung tâm chăm sóc trẻ em hoặc trong giờ ăn.

Chuyên gia làm việc với ITP thông qua Cơ quan Dịch vụ Phát triển Trẻ em (CDSA) sẽ hướng dẫn quý vị cách sử dụng các hoạt động hàng ngày của gia đình quý vị nhằm giúp trẻ học hỏi và phát triển thông qua các tương tác của quý vị.

Nhân viên CDSA và nhà cung cấp sử dụng phương pháp huấn luyện để giúp quý vị và những người chăm sóc khác hỗ trợ việc học tập và phát triển của trẻ.

Kế hoạch

Khi bắt đầu mỗi lần thăm khám, quý vị và nhà cung cấp của quý vị sẽ trao đổi về những gì đã xảy ra giữa những lần thăm khám. Hãy cho nhà cung cấp biết quý vị đã thử làm gì và những gì đã và chưa hiệu quả đối với gia đình mình. Chia sẻ bất cứ điều gì mới hoặc đã thay đổi với con quý vị hoặc hoàn cảnh của gia đình mình. Trong lần thăm khám đầu tiên, quý vị sẽ lập một kế hoạch với nhà cung cấp dịch vụ của mình. Quý vị sẽ xem lại kế hoạch đó và sự tiến bộ của gia đình mình trong các lần thăm khám sau này.

Quan sát

Nhà cung cấp có thể yêu cầu xem cách quý vị và trẻ chơi cũng như tương tác với nhau. Thông qua quan sát này, nhà cung cấp có thể yêu cầu chỉ cho quý vị một chiến lược mới nhằm giúp hỗ trợ sự phát triển của trẻ.

Thực hành

Rời đến lượt quý vị. Nhà cung cấp có thể yêu cầu quý vị thực hành các chiến lược đã được chỉ ra. Quý vị sẽ cùng thực hành những phương pháp mới để đạt được kết quả mong muốn cho trẻ và gia đình mình bằng cách sử dụng các thói quen và hoạt động hàng ngày.

Phản ánh

Quý vị và nhà cung cấp sẽ trao đổi về các chiến lược quý vị đã thử trong lần thăm khám này. Quý vị sẽ thảo luận về lý do tại sao quý vị nghĩ rằng các chiến lược đã hiệu quả hoặc không hiệu quả. Quý vị sẽ cùng xây dựng dựa trên kiến thức này để đạt được những kết quả đặt ra cho con và gia đình mình.

Phản hồi

Quý vị sẽ nhận được phản hồi và thông tin từ nhà cung cấp của mình khi làm việc cùng nhau để xác định các chiến lược tốt nhất cho gia đình mình.

Kế hoạch

Vào cuối buổi thăm khám, nhà cung cấp sẽ giúp quý vị phát triển kế hoạch về những gì quý vị sẽ thử giữa các lần thăm khám. Sau đó, quý vị sẽ cùng lên lịch cho lần tiếp theo và trao đổi về những gì sẽ làm trong buổi thăm khám đó.

